

รายงานผลการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C-SH ภาพรวม)

จากการสอบถามกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสาธารณสุข ผู้บริหารและครูโรงเรียน ฝ่ายการศึกษา นักเรียน ในการประชุมแลกเปลี่ยนต่างๆ ในประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พบว่ากลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจในประเด็นเกี่ยวกับการคุมกำเนิดแบบฝัง การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ และอารมณ์ของวัยรุ่น สื่อการคุมกำเนิด ชุดตัวอย่างวิธีการคุมกำเนิดชนิดต่างๆ สวยเข้าใจง่าย สื่อที่เข้าใจง่ายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงคลอด การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของเพศ ชาย-หญิง ต้องการทราบเกี่ยวกับความคิดของวัยรุ่น ต้องการความรู้เรื่องเทคนิคการเข้าถึงวัยรุ่น เทคนิคในการประเมิน/เยี่ยมเสริมพลังของคลินิก สื่อประชาสัมพันธ์และสื่อให้ความรู้ต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ และสิทธิของวัยรุ่นซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้เรื่องดังกล่าว

จากการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับ YFHS ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2565 พบว่ากลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการ คือ วัยรุ่น และเยาวชน อายุ 10 -24 ปี ให้บริการเกี่ยวกับปัญหา 7 ด้าน คือ ปัญหาพฤติกรรมทางเพศ ปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรง ปัญหาครอบครัว ปัญหาความเครียดจากเพศภาวะ ปัญหาด้านการเรียน และปัญหาความประพฤติ ซึ่งมีผู้มารับบริการในคลินิกวัยรุ่น ของโรงพยาบาลในสังกัดฯ ทั้ง 5 แห่ง ในปี 2562 – 2564 รวมจำนวน 2,772 คน ความพึงพอใจของวัยรุ่นที่ได้รับบริการที่เป็นมิตร ปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 95.07 ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน คือ จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้ต้องแบ่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไปช่วยปฏิบัติงานด้าน COVID – 19 มีการปิดให้บริการของตรงพยาบาลบางแห่งในช่วงการระบาดของ COVID – 19 เนื่องจากบุคลากรต้องให้บริการผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID – 19 ทำให้งานอาจไม่ได้ตามที่กำหนด

จากผลการสัมภาษณ์หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มารับบริการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองช่วงปี 2563-2564 การดูแลตนเองของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ การคุมกำเนิดหลังคลอด จากการสัมภาษณ์หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มารับบริการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองในช่วง พฤษภาคม 2564 เกี่ยวกับการรู้สิทธิของตนเองตามพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นพ.ศ.2559 พบว่าส่วนใหญ่ ไม่เคยได้ยินและไม่รู้สิทธิตนเองตามพ.ร.บ.ฯ ซึ่งจากการสอบถามนักเรียนกรุงเทพมหานคร และในข้อคำถามจาก FB.said sab วัยทีนของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองส่วนใหญ่เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับการคุมกำเนิด เช่น การฉีดยาคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด วิธีการคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โอกาสการตั้งครรภ์หลังการคุมกำเนิด และการกินยาปฏิชีวนะมีผลประสิทธิภาพของยาคุมหรือไม่ และจากข้อคำถามของวัยรุ่น ใน www.lovecaresation.com ปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่มั่นใจว่าตนเองจะท้องหรือไม่ ท้องไม่พร้อมต้องทำอะไร และการคุมกำเนิดของวัยรุ่น เช่น การทานยาเม็ดฉุกเฉิน เป็นต้น

สรุปข้อมูลความรู้ที่สำคัญของวัยรุ่น

1. สิทธิของวัยรุ่นตามพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นพ.ศ.2559
2. วิธีการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันตั้งครรภ์วัยรุ่นและผลข้างเคียงจากการใช้
3. ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน